



114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที ๑๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า ๑๗

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## เปิดใจ 'เต๋ย' ในวันที่หัวใจ สีชมพู

สยามพารากอน : เอื้อเพื่อสถานที่คนกลาง : เรื่อง / จามิกร ศรีคำ : ถ่ายภาพ  
ถ้าถามว่าสาวคนไหนใครที่รักษาความน่ารักสดใสทุกครั้งที่มีคนมองได้เสมอ หนุ่ม ๆ คงต้องเทใจให้กับนักแสดงสาว เต๋ย-จรินทร์พร จุนเกียรติ แน่นนอน แม้วันนี้เต๋ยจะโลดแล่นอยู่ในวงการกว่า 6 ปีแล้วหลายคนอยากรู้ว่าการทำงาน มุมมองของชีวิตในวัย 23 ปี ของเธอเปลี่ยนแปลงและเติบโต ไปขนาดไหน โดยเฉพาะเรื่องของหัวใจกับนักแสดงหนุ่ม อเล็กซ์ เรนเดล ที่เพิ่งเริ่มต้นน่ารักแค่ไหนวันนี้ "ดาวต่างมุม" ไม่รอช้าหาหาคิวว่างให้สาวเต๋ยมาเปิดใจเรื่องราวต่าง ๆ ให้ฟังทันทีเรียนจบแล้วทำงานเต็มตัวเป็นยังไงบ้าง?

"ตอนนั้นเรียนด้วยทำงานด้วยก็หนักมากค่ะ หนักไปหมดทุกทางเป็นคนดีอึ้งอึ้งก็จะต้องเรียนจนจบให้ได้ ลงวิชาเยอะไปหมดค่ะ ถ้าโดนดรีบเมื่อไหร่ค่อยไปดรีบเลยตอนนั้นคิดแบบนี้แต่พอในที่สุดเราผ่านมาได้ก็ดีใจมากที่เราผ่านมาได้ เราทำได้จริง ๆ นะ ดีใจที่เรียนจบจากที่นี่ด้วยค่ะ เร็ว ๆ นี้มีแผนเรียนโท แต่คงไม่ใช่คณะเดิมแล้ว ฉีกไปเลย เพราะเต๋ยอยากเรียนคณะรัฐศาสตร์จริง ๆ อยู่ดี ๆ ความรู้สึกนี้ก็ผุดขึ้นมาเอง ไม่ใช่คนตามข่าวสารมากมา แต่แค่รู้สึกว่าอันนี้มันควรจะเรียน อย่างเราอยากทำเบื้องหลังก็ไปลงคอร์สเรียนได้ แต่รัฐศาสตร์เป็นอะไรที่ต้องเรียนระบบโครงการ การปกครองสังคมนั้น ๆ เป็นยังไงต้องเรียนค่ะ ซึ่งสามารถปรับใช้ในชีวิตเราได้" คนมองว่าเต๋ยนี่ว่าเป็นคนเปรี้ยว?

"สื่อบ้างจากงานแต่งงาน พี่ชาคริต-พี่วุ้นเส้น เราหาชุดไปไม่ทันเลยเจอเสื้อผ้าแบรนด์นั้นก็เลือกใส่ไม่ได้ตั้งใจเปรี้ยว ถ้าผมยาวก็ไม่เท่าไร แต่ถ้านั่นผมสั้นหน้าตาเก๋หน่อยก็จะออกแนวเปรี้ยวไปอีกสไตล์แล้ว ซึ่งพอเราผมสั้นมันก็ต้องมีแนวการแต่งตัวที่ไม่เหมือนเดิมเป็นเรื่องปกติค่ะ" แล้วกระแสหลังตัดผมคนก็บอกว่าเอาเต๋ยผมยาวน่ารักใส ๆ คนเดิมกลับมา?

"เรื่องผมนี่โดนเยอะมาก เดินผ่านป้อมยามเขายังบอกผมยาวสวยกว่าเยอะ (หัวเราะ) เราก็อโอเคค่ะ ๆ ผมกำลังจะยาวแล้วค่ะ ถ้าเตี้ยเป็นคนอื่นที่เห็นคนคนหนึ่งผมยาวมานานแล้วอยู่ดี ๆ มาผมสั้นก็คงตกใจอยู่นั่นแหละ"

งานเราตอนนี้มีอะไรให้อัพเดทบ้างเป็นยังไงบ้างละครมีอีกหรือยัง?

"ละครยาวหลังข่าวแบบ "สามหนุ่มเนื้อทอง" ยังไม่มีเลยคะช่วงนี้ เพราะงานละครของเตี้ยจะมาเป็นช่วง ๆ จะไปด้านหนังมากกว่า ร่วมงานกับจีทีเอช เรื่อง "เคานท์ดาวน์" เป็นเรื่องที่เตี้ยต้องตัดผมสั้นนี้แหละคะ เรื่องนี้เป็นความลับรายละเอียดมาก เอาคร่าว ๆ คือวัยรุ่น 3 คนใช้ชีวิตที่นิวยอร์กแล้วในคือวันเคานท์ดาวน์ก็จัดปาร์ตี้แล้วมีคนแปลกหน้าเข้ามาทำให้เรื่องราวทุกอย่างเกิดขึ้น คนที่ฟังอาจคิดว่าเป็นแนวรักวัยรุ่น แต่มันเป็นเรื่องของวัยรุ่นและสังคม **เตี้ยใช้ประสบการณ์ทั้งหมดจากการทำงานในวงการและเรียนที่ มศว คณะศิลปกรรมการแสดง และกำกับการแสดง เอาวิชามาใช้ในหนังเลย คาแรกเตอร์โหดและต่างจากเดิมที่เคยเล่นมาเลย เพราะส่วนใหญ่คนจะเห็นเราในบทแนวน่ารักสดใส แต่เรื่องนี้หน้ามือเป็นหลังมือ"**

อยู่วงการมาปีนี้ปีที่ 6 แล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง?

"เตี้ยว่าเปลี่ยนแปลงไปตามประสบการณ์เรื่อย ๆ แต่เตี้ยก็ยังต้องหาประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้อีกเยอะ แต่ส่วนใหญ่เราได้เรื่องความสบายใจกับอะไรบางอย่างมากกว่า หลายอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ในหลาย ๆ อย่าง เตี้ยรู้สึกเตี้ยโชคที่ได้ทำงานในวงการบันเทิง เพราะไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมาไกลขนาดนี้ เอาจริงแค่มาแค่งานแล้วอยากได้เงิน อันนั้นคือจุดประสงค์หลักตอนเด็ก ๆ ชั้นแค่อยากมีเงินมาซื้อของให้ตัวเองไม่ต้องขอพ่อแม่ แล้วพอทำไปเรื่อย ๆ ก็ได้ประสบการณ์มาเรื่อย ๆ จากวงการนี้ มันมีสองแง่คืออาจจะต้องเสียพื้นที่ส่วนตัวไป แลกกันแต่ทำไมเราต้องไปแข่งกับเรื่องตรงนี้ ลองคิดอีกแง่เราโชคดีเราได้ไปเที่ยว ได้ทำในสิ่งที่ถ้าไม่ทำงานตรงนี้ก็ไม่มีโอกาสแล้ว เตี้ยในวันนี้การจัดการความคิดดีขึ้นค่ะ เมื่อก่อนจะเป็นคนคิดมาก คิดเล็กคิดน้อย ชี้แจงใจคนอื่น กลัวไปหมด แต่พอโตขึ้นมาแล้วระบบจัดการที่อาจเกี่ยวกับเรื่องประสบการณ์ที่เราเรียนรู้เลยทำให้เราตัดอะไรที่ไม่จำเป็นจะคิดออกไปได้ ไม่ใช่ไม่สนใจใครเลยนะคะ แต่เราแค่เอาเก็บมาคิดน้อยถ้าอันไหนแก้ไม่ได้ จริง ๆ เราเองก็ไม่ชอบอยากรู้เรื่องคนอื่นอยู่แล้วยิ่งสบาย ๆ ค่ะ แล้วเตี้ยยังโชคดีที่มีพี่ ๆ จากรายการซิสเตอร์เดย์ พี่โอบอล, พี่คริส หอวัง, พี่เจน-เจนสุดา ทุกคนน่ารักมากเขาจะพูดในมุมที่เขาคิดแล้วคอยสอนเรา ส่วนเพื่อน ๆ ก็จะเป็น ยิปโซ-รอมิตา และ พี่แพรว สตรอเบอร์รี่ซิสเค้ก ก็รู้สึกดีใจที่ได้เจอกันเป็นกัลยาณมิตรที่ดีเสมอค่ะ"

ถือว่าประสบความสำเร็จตามวัยของเรามากมั๊ย?

"แต่ย์ไม่รู้สึกว่าตัวเองประสบความสำเร็จ เราอยู่วงการนี้ไม่เคยตั้งเป้าอะไรไว้เลยในวงการเลยไม่รู้ว่าจะอะไรคือประสบความสำเร็จแต่ก็ทำไปให้ดีที่สุดมากกว่า เดียวนี้เด็ก ๆ รุ่นใหม่เข้ามาเยอะมาก ตอนนี้ทุกคนก็เรียกแต่ย์ว่าพี่แต่ย์หมดแล้ว (หัวเราะ) เราก็ไม่รู้จะอยู่ในวงการได้ยาวแค่ไหน แต่ในมุมมองของแต่ย์อยากฝากน้อง ๆ ว่าเราเป็นตัวของตัวเองดีกว่า เป็นคนยังไงก็แสดงออกให้คนข้างนอกเห็นแบบนั้นเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมาหลุดที่หลังทิ้งที่เราไม่ได้เป็นแบบนั้นจริง ๆ อาจมีใครเป็นแรงบันดาลใจก็เอาข้อดีของคนอื่นมาใช้กับเราได้"

การใช้ชีวิตต้องคอยถูกจับตามองตลอดวางตัวอย่างไร?

"มองโลกในแง่ดี เรายังเคยเจอสมัยเด็กเป็นประสบการณ์แรก ๆ ที่ต้องขอบคุณมาก ๆ ที่เจอถ้าไม่เจอเราก็อาจไม่ได้มีมุมมองชีวิตแบบนี้ โดนวิจารณ์เรื่องศัลยกรรมในอินเทอร์เน็ต เมื่อก่อนศัลยกรรมยังใหม่มาก อันนี้สาบานว่าไม่ได้ทำเลยจริง ๆ"

เข้าไปนั่งอ่านในเน็ตเห็นคนเขียนว่าเต็มเลย ก็อะไรเนี่ย เราไม่ได้รู้จักกันทำไมมาว่าเราแบบนี้ เลยทำให้ช่วงนั้นเขว พอบอกไม่ได้ทำก็บอกโกหก แต่สุดท้ายก็มองที่คนรอบข้างดีกว่า จริง ๆ พอเราทำงานปุ๊บก็ได้ตอบแทนพ่อแม่เรามองแง่ที่ดีดีกว่าและไม่โกรธเลยไม่ว่าใครจะว่าแต่ย์ มันก็แล้วแต่เขาคิดยังไง และมันก็ผ่านไป เราก็ได้เรียนรู้ ขอขอบคุณจริง ๆ"

ถือว่าเป็นเรื่องที่ทำให้เรามีภูมิคุ้มกันขณะที่อยู่ในวงการมั๊ย?

"ค่ะ แต่ย์ว่าคนเราเรียนรู้จากสถานการณ์ที่เจอได้ ถ้าเราหยิบมาปรับใช้ก็โอเคกับชีวิตแล้ว ซึ่งเรื่องที่ทำให้เราเสียใจมากที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องถูกว่าว่าศัลยกรรม เพราะเรายังเด็กด้วยเนอะว่าแรงด้วย ชุดเอารูปมาเปรียบเทียบด้วย เลยอยากฝากน้อง ๆ หรือพี่ ๆ ที่ชอบเล่นโซเชียล เน็ตเวิร์กเลย ว่าอยากให้ใช้วิจารณญาณให้มาก ลองคิดดูว่าหนึ่งคอมเมนต์ ของคุณที่ไม่ใช่เรื่องจริง แต่พิมพ์ลงไปแล้วทำคนเชื่อไปแล้ว คนร้อยคนมาอ่านก็เข้าไปอยู่ในคนที่เปิดอ่านแล้ว โดยไม่รู้เขาคิดวิเคราะห์ที่ได้หรือเปล่าว่าจริงไม่จริง อย่าเพิ่งเชื่อไปตามนั้น คนที่ชอบคอมเมนต์ไม่ดีอยากให้เขาปล่อยเรื่องให้ออกซิเจน ไม่ใช่สารพิษให้กับคนในสังคมมันไม่สร้างสรรค์เลย"

ความรักตอนนี้ก็โลกสีชมพู?

"กำลังดีค่ะ ดีเลย เรื่อย ๆ อเล็กซ์เป็นคนขี้เล่น ๆ ถ้ามว่าใช้สเปกมัยคือเราไม่ได้คิดอะไรเลยกับเขา แต่พอมีคิด ๆ คู่ก็เป็นคนที่เราอยู่ด้วยคุยด้วยแล้วเราสองคนอยู่บนความพอดีค่ะ แต่ย์เองยังงงเลยค่ะมาได้ไง อยู่ดี ๆ คุย ๆ ไปก็โอเคไปแล้ว นี่ก็จะปีหนึ่งแล้ว นานเหมือนกัน เราทำงานด้วยกันมาก่อนนานมาแล้ว นานมาก แล้วก็ไม่เคยคุยกันอีกเลย เคยมีข่าวกับเขาช่วงหนึ่งหลายปีก็ไม่เคยได้คุยอีก จนหลังจากนั้นมีงานช่วยน้ำท่วมของช่อง 3 ตอนนั้นแต่ย์เล่นละคร "3 หนุ่มเนื้อทอง" พอได้เจอเขาอีกครั้ง บนเวทีช่วยน้ำท่วมเราก็ไม่สนิทกับใครจนมือเล็กซ์ที่อายุพอ ๆ กันเพราะเกิดก่อนแต่ย์ 20

ตัวเอง (หัวเราะ) เลยได้คุยกัน แล้วก็มาทีมงานพากย์การ์ตูนด้วยกันด้วย คุยมาเรื่อยจนถึงจุดที่โอเค แต่ก็มีช่วงที่เราคุยแล้วยังไม่ลงตัวก็มีเหมือนกัน พอข่าวออกซิลซิลเลย เราไม่ได้ปิดอะไร เป็นตัวของตัวเองไปจะได้สบายใจ ตอนแรกก็ไม่ได้อยากเปิดหรือพูดอะไรมาก ๆ แต่เจอพี ๆ โดนถามกันบ่อยมากอย่างนั้นก็พูดไปเลยดีกว่า มันไม่ใช่เรื่องเสียหายหรือทำอะไรที่ไม่ดี เราคุยกันก็ในลักษณะที่เป็นเพื่อนกัน เพราะอายุเท่า ๆ กันก็เลยยิ่งสนิทกันค่ะ"

ทำไมเขาถึงชนะใจเราได้?

"เขาเป็นคนดี น่ารัก แล้วก็รักครอบครัวค่ะ แต่รู้สึกว่ถ้าคนไหนเป็นคนรักครอบครัวมันก็หมายรวมถึงเรื่อง อื่น ๆ ในชีวิตด้วย ไม่ใช่เอเล็กซ์มาเล่าเรื่องที่บ้าน แต่เราเห็นและรู้สึกได้ว่าคนคนนี้น่ารักและรักครอบครัวมาก มีอีกเรื่องที่คล้ายกันคืออเล็กซ์ชอบเรื่อง

การถ่ายภาพ เบื้องหลัง ก็จูนกันไปได้ ยิ่งเราคุยกันแบบเพื่อน เขาเองเกิดก่อนแต่แค่ 20 วัน เมื่อก่อนเราคิดว่าจะไม่คุยกับคนอายุเท่ากันเด็ดขาด ต้องรุ่นพี่เท่านั้น แต่อายุค่อย ๆ ลดลงเรื่อย ๆ จนเท่ากันค่ะ แต่มันก็โอเค ต่างคนต่างช่วยเหลือกันบางเรื่อง เขาเองก็ทำงานมาตั้งแต่เด็ก ๆ" ครอบครัวยุ้ยใจกันเรียบร้อยแล้ว?

"เจอะค่ะ เพราะแต่รู้สึกว่าการที่เราคุยกับใคร พ่อแม่ควรรับรู้ รู้จักคนคนนั้นเป็นยังไงไม่ใช่ไปแอบคุยแล้วไม่เล่าให้เขาฟัง เตี้ยเองบอกพ่อแม่ทุกเรื่อง แล้วเขาก็แล้วแต่เตี้ย เตี้ยเจอพ่อแม่รู้สึกเลยว่าเขาเหมือนเป็นพ่อแม่ของทุกคนเลยที่ปล่อยให้ลูกได้ตัดสินใจในชีวิตเอง ล้มแล้วลุกขึ้นมาเอง โดยอยู่ห่าง ๆ แต่ไม่ทอดทิ้ง เราไปไหนมาไหนกันปกติ ว่างก็เจอกัน แต่ไม่ถึงกับไปรับไปส่ง เราก็ขับรถเองได้"

เปิดใจว่าคบกันแล้วสบายใจขึ้นเยอะ?

"สบายใจค่ะ ตอนแรกตั้งใจคบกันเบา ๆ เพราะไม่ชอบให้มีคนยุ่งยากมานั่งตอบ อเล็กซ์ยังไม่ชอบหนักเลย จนมีข่าวขึ้นมาก็นั่งคุยกันว่าเอาอย่างไร ก็พูดไปเลย แค่นั้นจะได้ไม่ต้องมีใครทัก สบายใจด้วย"

แต่ก็มีประเด็นที่ว่าอเล็กซ์ยอมรับว่าเป็นแฟนแต่เรายังก็ยังไม่ใช้คำว่าแฟน? "(หัวเราะ) ใช้ก็ได้แต่ไม่พูดออกมาเฉย ๆ มันดูเยอะไป ฝ่ายชายเขาพูดก็ดีแล้ว เราก็ใช้คำตามนั้น แต่ไม่ใช่ออกมาพูดว่าหนูมีแฟนแล้วนะคะทุกคน (หัวเราะ) ก็ไม่ใช่ โอเคที่เขาเป็นคนพูดออกมาก่อนค่ะ" เรียกว่าไม่อึดอัดสำหรับการจับตามองและปาปารัสซีคูเรา?

"ไม่อึดอัดค่ะ แต่เวลาเจอทุกครั้งจะโดนถามเรื่องนี้ตลอด ก็ถ้ามีอะไรเปลี่ยนจริง ๆ เราก็จะบอกเพราะบางทีเราไม่อยากโพกัสเรื่องนี้ อยากให้คุยเรื่องงานของเราด้วย ซึ่งเราสองคนคิดแบบนี้เหมือนกันค่ะ"

แหม...อ่านมาถึงบรรทัดนี้ก็รู้เลยว่าคนที่คนอินเลิฟนี่มักทำให้โลกนี้เป็นสีชมพูจริง ๆ เอา  
เป็นว่าเตี้ย น่ารักและมีความสุขในการใช้ชีวิต การทำงาน และเรื่องความรักก็มีอเล็กซ์คอยเป็น  
กำลังใจแบบนี้ก็ขอให้ทุกอย่างราบรื่นมีความสุขจ้า.

"เรื่องที่คล้ายกันคืออเล็กซ์ชอบเรื่องการถ่ายภาพ เบื้องหลัง ก็จูนกันไปได้ ยิ่งเราคุยกันแบบ  
เพื่อน เขาเองเกิดก่อนเตี้ยแค่ 20 วัน เมื่อก่อนเราคิดว่าจะไม่คุยกับคนอายุเท่ากันเด็ดขาด ต้องรุ่นพี่  
เท่านั้น"